



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๕๘๕ ลว ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
แจ้งเวียนตำแหน่งที่กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการจำนวน ๘๗ ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งพื้นที่ทั่วไป จำนวน ๘๐ ตำแหน่ง และตำแหน่งจังหวัด
ชายแดนใต้ จำนวน ๗ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล สำหรับตำแหน่งพื้นที่ทั่วไป
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๗๘ ตำแหน่ง ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้มีการทักท้วงได้
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายโอฬาร พิทักษ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

(แบบทำยประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๑	นางสาวมนทิดา ไหววานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๒๕) กลุ่มงานโครงการพระราชดำริ กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ	๒๒๕	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มงานโครงการพระราชดำริ กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ	๑. การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี ๒๕๕๗ ๒. แนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้และผลสำเร็จของศูนย์ศึกษา การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่เกษตรกร	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คัดเลือกถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเขต ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ดังนี้ เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕ เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖
๒	นางสาวรัตนพิรุณ กรุณวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๓๒) กลุ่มงานเกษตรชลประทานและพื้นที่เร่งรัด กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ	๒๓๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มงานเกษตรชลประทานและพื้นที่เร่งรัด กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ	๑. การวิเคราะห์และสรุปผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๕/๕๖ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการผลิตพืชฤดูแล้งในพื้นที่ โครงการฝายห้วยนา จังหวัดศรีสะเกษ	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๓	นางสาวเบญจมาภรณ์ ลิ่มประเสริฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๑๓) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรังสี สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	๑๐๑๓	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรังสี สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร	๑. การรายงานสถานการณ์ศัตรูมะพร้าว ปี ๒๕๕๗ ๒. ระบบ MRCF กับการสำรวจติดตามแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ปลูกขมพู จังหวัดราชบุรี	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๔	นายกิตติพงษ์ คงศรีไพร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๑๒๓) กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	๑๑๒๓	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม ส่วนส่งเสริมการผลิตพืชไร่ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	๑. รายงานผลการศึกษาการประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๕ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นาฤดูแล้ง	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๕	นางสาวปวีณา ชนประเสริฐ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๑๕๗) กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	๑๑๕๗	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ยืนต้น ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้น และยางพารา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ๒. การส่งเสริมการผลิตไม้เพื่อประโยชน์ใช้สอย	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป

หน้าต้นแรก

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๖	นายธนศักดิ์ วิวัฒน์วานิช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๑๘๓๓) กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก ไม้ดอก ไม้ประดับและพืชสมุนไพร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	๑๑๘๓	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก ไม้ดอก ไม้ประดับและพืชสมุนไพร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร	๑. ผลการดำเนินงานโครงการตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพ ๒. การพัฒนา Mobile Application สำหรับงานส่งเสริมการผลิตและ การตลาดกล้วยไม้	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คัดเลือกถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง)
๗	นางสาวจุฑามาส จงศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๒๓๔๔) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท	๑๒๓๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท	๑. รายงานสรุปผลการดำเนินงานการผลิตสื่อโครงการถ่ายทอด องค์ความรู้เรื่องข้าว ผ่านสื่อประสม ๒. การพัฒนา การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านการเกษตร ผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เขต ๑	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเขต ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ดังนี้ เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕ เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖
๘	นางสาวชิตชนก ชิวประวัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๓๖๔๔) ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง	๑๓๖๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ จังหวัดระยอง	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๕ ๒. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรด้านการอารักขาพืชของ สำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันออก	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๙	นายมนตรี กุฎีรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๓๗๓๓) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ จังหวัดระยอง	๑๓๗๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี(พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ จังหวัดระยอง	๑. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี ๒๕๕๗ กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การปลูกกล้วยพันธุ์ดี" ๒. การพัฒนาการฝึกอบรมอาชีพการเกษตร เรื่อง การปลูกกล้วยเชิงการค้า	

๑๓๗๓

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๑๐	นายกวีพล เผือกขำ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๒๑๑) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	๒๒๑๑	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	๑. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศแบบขึ้นค้าง เพื่อเพิ่มผลผลิตในพื้นที่เขตรับน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยหวด อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร ๒. โครงการส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศแบบขึ้นค้างเพื่อเพิ่มผลผลิต ในพื้นที่เขตรับน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยหวด อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คัดเลือกถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง)
๑๑	นางสาวอุทุมพร ขาววันดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๓๗๘) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.อุดรธานี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	๒๓๗๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.อุดรธานี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	๑. รายงานผลการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตรเฉพาะด้าน ปี ๒๕๕๖ (ฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร) ๒. แนวทางพัฒนาการฝึกอบรมเกษตรกรของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพการเกษตรจังหวัดอุดรธานี ตามการปรับปรุงโครงสร้าง ของศูนย์ปฏิบัติการ	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเขต ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ดังนี้ เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕ เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖
๑๒	นางสาวนิตยา คีตรอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๕๓๕) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	๑๕๓๕	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	๑. ผลการดำเนินงานการพัฒนา Young Smart Farmer จังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๕๗ ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย Young Smart Farmer ๗ จังหวัดเขตภาคใต้ตอนบน	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๑๓	นางสาวกาญจนา สมตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๖๘๕) ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	๑๖๘๕	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	๑. รายงานผลการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ทางการเกษตรปี ๒๕๕๗ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชผักบนพื้นที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เข้าสู่มาตรฐาน ASEAN GAP	

สมใจจันทร์

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๑๔	นายสุรชัย สุภาพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๗๔๖) สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่	๑๗๔๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๒. แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการผลิตข้าวไรในอำเภอเกาะลันตา	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คัดเลือกถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง)
๑๕	นางสาวปาริฉัตร พุทธกาล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๐๑๘) สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	๒๐๑๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	๑. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒. การดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเขต ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ได้ดังนี้ เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕ เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖
๑๖	นางสุกัญญา ฤกษ์ปानी นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๒๕๗) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร	๒๒๕๗	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร	๑. ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ของสำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร ๒. การจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ของสำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๑๗	นางสาวนันท์ปพร โกชิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๒๕๘) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร	๒๒๕๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร	๑. ผลการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชน กรุงเทพมหานคร ๒. การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กรุงเทพมหานคร	
๑๘	นายมนวัฒน์ บุญยพรหม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๓๐๓) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น	๒๓๐๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น	๑. การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแก ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ปี ๒๕๕๖ ๒. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น	

๘/๘/๕๖

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	หมายเหตุ
๑๙	นายคณิตสิทธิ์ บัญญัติวิวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๕๖๔) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี	๒๕๖๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี	๑. รายงานสรุปสถานการณ์ผลิตทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ปี ๒๕๕๗ จังหวัดจันทบุรี ๒. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในงานส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF)	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คัดเลือกถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเขต ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ดังนี้ เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕ เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖
๒๐	นางชนัญญาญจน์ บัญญัติวิวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๕๙๙) กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี	๒๕๙๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี	๑. ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีในนาข้าวและพืชผักปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดจันทบุรี ๒. แนวทางการส่งเสริมการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ควบคุมโรคพืช ในนาข้าวจังหวัดจันทบุรี	<u>ทั้งนี้</u> หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๒๑	นางสาวจิรวรรณ สุวรรณพูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๘๓๗) สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี	๒๘๓๗	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี	๑. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ๒. แนวทางการส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ตามระบบส่งเสริม การเกษตรมิติใหม่ (MRCF)	
๒๒	นางสาวศศิวิมล คำทองสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๐๐๒) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๓๐๐๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗ (รอบที่ ๑) ตำบลบ้านเล่า และตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๒. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มศูนย์ ตระกูลถั่ว ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	
๒๓	นายมิตร ศรีโฉม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๐๑๙) สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	๓๐๑๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	๑. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตในพื้นที่ ตำบลลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ปี ๒๕๕๗ ๒. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์จัดการ ดินปุ๋ยชุมชน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	

๓๖/๖๖๖/๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๒๔	นางสาวสุภารัตน์ พรหมจรรย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๔๕๑) สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย	๓๔๕๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย	๑. โครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ๒. แนวทางการพัฒนาโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ปี ๒๕๕๙ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอหนองหลวง จังหวัดเชียงราย	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คัดเลือกถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง)
๒๕	นางสาวคันสนีย์ ศรีวิชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๔๗๔) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	๓๔๗๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	๑. การดำเนินงานโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช รองรับประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่ ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว จังหวัดเชียงใหม่	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเขต ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ดังนี้ เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕ เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖
๒๖	นางสาวพิมพ์พรรณ นันตะภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๕๐๖) สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	๓๕๐๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	๑. การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (ไม้ผล) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ๒. แนวทางการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตลำไย หมู่ที่ ๑๗ บ้านหาดนาค ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๒๗	นางสาวพีรดี เหมวิรัช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๖๐๒) สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	๓๖๐๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	๑. ผลการดำเนินงานโครงการลดความเสี่ยงจากการระบาดของศัตรูพืช อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่	
๒๘	นายอำนาจ เครือจันตะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๖๒๖) สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๓๖๒๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	๑. โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสันทราย ภายใต้โครงการ พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างเหมาะสม งพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสุ่ Smart Products อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	

สนทนิตินันท์

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๒๙	นายวิฑูรย์ หอมนารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๖๙๔) สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	๓๖๙๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ๒. แนวทางการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุน การผลิตสาลี ตำบลแม่ทะลบ ผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตำบลแม่ทะลบอำเภอไชยปราการ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คัดเลือกถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเขต ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ดังนี้ เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕ เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖
๓๐	นายฤทธิเดช สุขคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๗๔๓) สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	๓๗๔๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	๑. การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ๒. การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ชนิดสินค้าปาล์มน้ำมัน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง	เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕ เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖
๓๑	นายเฉลิม นันทาริยะวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๔๐๓๒) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม	๔๐๓๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม	๑. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม ๒. การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม	<u>ขั้นนี้</u> หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๓๒	นายจารพัฒน์ ไตรพัฒนจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๔๓๑๔) สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๔๓๑๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑. R๒R การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ก่อนปลูกแก่เกษตรกรแบบมีส่วนร่วมของตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๒. การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพผลผลิตมันสำปะหลัง โดยใช้ MRCF อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา	
๓๓	นายบัณฑิต เกิดมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๔๔๐๑) สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๔๔๐๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑. การปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) กับการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๒. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านต่อการส่งเสริมการเกษตร ในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	

บันทึกนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๓๔	นางภัทรนันท์ พิชะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๒๕๘) สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดน่าน	๕๒๕๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดน่าน	๑. การดำเนินโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๗/๕๘ ในพื้นที่ ตำบลยม อำเภอท่าม่วง จังหวัดน่าน ๒. การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพริกใหญ่ ตำบลยม อำเภอท่าม่วง จังหวัดน่าน	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คัดเลือกถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเขต ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ดังนี้ เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕ เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖
๓๕	นางเฉลิมพร ลำน้อย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๒๖๐) สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดน่าน	๕๒๖๐	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดน่าน	๑. การดำเนินงานโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านสู่ความเป็น เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี ๒๕๕๗ ๒. การพัฒนาคุณภาพลำไยในฤดูของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดน่าน	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเขต ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ดังนี้ เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕ เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖
๓๖	นางสมพร สืบสมบัติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๖๕๙) สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๕๖๕๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๑. โครงการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาการผลิตสับปะรด ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๒. ส่งเสริมการลดต้นทุนผลิตข้าวปลอดภัยได้มาตรฐานตามระบบ GAP และการเชื่อมโยงตลาดอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ผู้ที่ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๓๗	นายบุญเชิด เรืองอนันต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๙๐๙) สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕๙๐๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑. การดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพคน งาน และองค์กร	ผู้ที่ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๓๘	นายพิธาน แจ่มเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๙๒๒) กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕๙๒๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑. การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสารเคมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี ๒๕๕๗ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒. การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยผ่านศูนย์ จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ผู้ที่ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป

อนันต์

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๓๙	นายชรินทร์ ไตรศักดิ์ศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๙๕๖) สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕๙๕๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑. ผลการดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘ ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒. การดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘ โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศคัดเลือกถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง)
๔๐	นางพัฒนา แสนโช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๑๐๑) สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	๖๑๐๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	๑. โครงการพัฒนาศักยภาพชาวหอมมะลิตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา สู่มาตรฐาน GAP ปี ๒๕๕๗ ๒. แนวทางการส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF ร่วมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเกษตรในระดับตำบล	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเขต ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ดังนี้ เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕ เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖
๔๑	นางสุนิษา พลันการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๑๗๖) สำนักงานเกษตรอำเภอบัปปุด จังหวัดพังงา	๖๑๗๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบัปปุด จังหวัดพังงา	๑. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พีชผัก) ตำบลโคกเจริญ อำเภอบัปปุด จังหวัดพังงา ๒. การพัฒนาการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ำมัน) ตำบลบางเหรียง อำเภอบัปปุด จังหวัดพังงา	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ในครั้งต่อไป
๔๒	นางสาวธิดา ทองนุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๑๗๘) สำนักงานเกษตรอำเภอบัปปุด จังหวัดพังงา	๖๑๗๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบัปปุด จังหวัดพังงา	๑. ผลการดำเนินงานการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ตำบลมะรุ่ย อำเภอบัปปุด จังหวัดพังงา ปี ๒๕๕๗ ๒. การพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลมะรุ่ย อำเภอบัปปุด จังหวัดพังงา	

สน.๖๑๗๖

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๔๓	นายวัชร รัชชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๒๓๓) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	๖๒๓๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	๑. การดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๗/๕๘ เพื่อเข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๒. แนวทางการจัดทำ บัญชีการเกษตรเด่น ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คัดเลือกถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง)
๔๔	นายกิตติพัฒน์ อินทรประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๔๑๑) สำนักงานเกษตรอำเภอบัคล้อ จังหวัดพิจิตร	๖๔๑๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบัคล้อ จังหวัดพิจิตร	๑. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี ๒๕๕๗ ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอบัคล้อ จังหวัดพิจิตร ๒. แนวทางการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาของศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลท้ายทุ่ง	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเขต ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ดังนี้ เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕ เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖
๔๕	นายสันติ จอมจิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๖๑๖) สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	๖๖๑๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	๑. ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตามโครงการแก้ไข ปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี ๒๕๕๗ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ๒. แนวทางการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๔๖	นางสาวดุสิต จันท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๖๒๓) สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	๖๖๒๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	๑. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านสู่ความ เป็นเกษตรกรปราดเป็รื่อง (Smart Farmer) จังหวัดนครนายก ปี ๒๕๕๗ ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองปร่ง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี	
๔๗	นายธนิย บุญมาธิวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๖๗๕) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์	๖๖๗๕	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์	๑. การจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเกษตร ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ๒. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรของสำนักงานเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยการมีส่วนร่วมในเวทีย่อย แบบไม่จำกัด	

ปลัดสำนักฯ

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๔๘	นายสรารุท อินทรเสนี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๗๒๖) สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	๖๗๒๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	๑. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านตัว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๒. การส่งเสริมการผลิตสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติ ทดแทนการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในนาข้าว ตำบลบ้านตัว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คัดเลือกถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเขต ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ดังนี้ เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕ เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖
๔๙	นายพีรพล สุธงษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๘๐๔) สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	๖๘๐๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	๑. ผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรอำเภอเขาค้อ ๒. การส่งเสริมการผลิตมะระหวาน(พื้กม้ง) อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๕๐	นางสาวจิระวรรณ ศิริพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๘๘๗) สำนักงานเกษตรอำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่	๖๘๘๗	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) ปี ๒๕๕๖/๕๗ รอบที่ ๑ อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่ ๒. แนวทางการส่งเสริมการผลิตและใช้เชื้อราบีเวอร์เรียในการป้องกัน กำจัดแมลงศัตรูพืชผัก	
๕๑	นางสมลดา ไชยมีสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๐๗๒) สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	๗๐๗๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	๑. การจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ปี ๒๕๕๖ ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๒. แนวทางส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน	
๕๒	นายวิระ ฤทธิ์สยาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๐๙๒) สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	๗๐๙๒	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	๑. สรุปผลการดำเนินการโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช เศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๕/๕๖ ตำบลราษฎร์พัฒนา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๒. แนวทางการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว ตำบลราษฎร์พัฒนา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	

นางสุภัทรา

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๕๓	นายวิเศษ สีตวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๔๗๔) สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร	๗๔๗๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร	๑. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิครบวงจร ปี ๒๕๕๗ ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ๒. แนวทางส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเพื่อการผลิต ขยายเชื้อราไตรโคเดอมาร์เพื่อใช้ป้องกันโรคข้าวของพื้นที่ ตำบลส้มผ่ออำเภอไทยเจริญ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คัดเลือกถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเขต ๗, ๘, ๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ดังนี้ เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕ เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖
๕๔	นางสาวอุมาภรณ์ แดงวิบูลย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๕๕๖) สำนักงานเกษตรอำเภอบุพมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด	๗๕๕๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบุพมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด	๑. ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน บ้านประแหง ตำบลประชาพัฒนา อำเภอบุพม จังหวัดมหาสารคาม ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน อำเภอบุพมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด	ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๕๕	นางประทุมทิพย์ สิ้นเปี่ยม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๙๙๐) สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	๗๘๓๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	๑. ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ปีการผลิต ๒๕๕๖/๕๗ ตำบลชำช้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ๒. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพาราอย่างยั่งยืนในตำบลชำช้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง	ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๕๖	นายถาวร เสงี่ยมวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๙๙๐) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี	๗๙๙๐	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี	๑. โครงการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มพืชพลังงานและพลังงานทดแทน ๒. การพัฒนาศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง (ไถระเบิดดินดาน)	ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๕๗	นายเดชรินทร์ ศรีเหนียง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๙๙๘) กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี	๗๙๙๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี	๑. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน จังหวัดลพบุรี ๒. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จังหวัดลพบุรี	ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป

ส่งไม่ทันกำหนด

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๕๘	นางสาวอภิสร วีระโจง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๘๒๗๙) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน	๘๒๗๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน	๑. ผลการดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) ปี ๒๕๕๖ หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิตข้าว อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ๒. แนวทางการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คัดเลือกถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเขต ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ดังนี้ เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕ เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖
๕๙	นางสาวดวงตะณา ว่างกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๘๖๑๔) สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที จังหวัดศรีสะเกษ	๘๖๑๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที จังหวัดศรีสะเกษ	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โครงการชดเชยรายได้แก่ เกษตรกรชาวสวนยาง ปี ๒๕๕๗ อำเภอบางคนที จังหวัดศรีสะเกษ ๒. การพัฒนาการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล อำเภอบางคนที จังหวัดศรีสะเกษ	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๖๐	นางสาวสิริกร พุฒซ้อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๒๑๓) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม	๙๒๑๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม	๑. ผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราช านุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ปี๒๕๕๗ ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลแพรงหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๖๑	นางสาวเกียรตินภา วงศ์จินทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๓๑๘) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร	๙๓๑๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร	๑. การศึกษา สํารวจ รวบรวมข้อมูล และจัดทำแผนที่สวนกล้วยไม้ คุณภาพ จังหวัดสมุทรสาคร ๒. การส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาครเข้าสู่ ระบบ GAP แบบมีส่วนร่วม	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๖๒	นางสาวนุศรา หันเตียน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๓๒๘) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว	๙๓๒๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘ ตามมาตรการ เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ๒. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล (ศบกด.)	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป

ต้นฉบับนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๖๓	นางสิริรัตน์ พลหนองหลวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๔๐๐) สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	๕๙๒๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	๑. การดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลในพื้นที่ อำเภอหนองแค ๒. การส่งเสริมการผลิตข้าวของเกษตรกรให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คัดเลือกถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเขต ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ดังนี้ เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕ เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖
๖๔	นางสาวศิริทรัพย์ จบเงินภัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๔๐๐) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี	๙๔๐๐	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี	๑. การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามระบบเพชร (Diamond Model) และจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ๒. การพัฒนางานวิสาหกิจชุมชนด้านการวิเคราะห์และจัดทำแผน พัฒนาวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอให้มีประสิทธิภาพ	ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๖๕	นางสาวจิตรลดา แก้วคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๔๙๔) กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี	๙๔๙๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี	๑. รายงานผลการใช้เชื้อจุลินทรีย์สำหรับควบคุมศัตรูพืชทดแทนการใช้ สารเคมีของเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จังหวัดสระบุรี ๒. แนวทางพัฒนาศักยภาพสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จังหวัดสระบุรี	<u>ทั้งนี้</u> หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๖๖	นางสาวกานต์สิริ ทองเปรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๕๘๓) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	๙๕๘๓	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	๑. โครงการนำร่องส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานตามเขตเหมาะสมของ พื้นที่จังหวัดสุโขทัย ปี ๒๕๕๗ ๒. การส่งเสริมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับอ้อยโรงงานในเขต เหมาะสมของพื้นที่	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๖๗	นายทวารัตน์ อ่อนปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๖๐๘) สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	๙๖๐๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	๑. การดำเนินงานโครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี ๒๕๕๖ ๒. แนวทางการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลดงลิ้น อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อราบีวาเวอร์เรียเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช	

ส่งผลงาน

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๖๘	นางสาวมลฤดี สวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๙๓๐) สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๙๙๓๐	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้จ่ายเพื่อลดต้นทุนการผลิต ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒. แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างยั่งยืน	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คัดเลือกถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเขต ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ดังนี้ เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕ เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖
๖๙	นายสาวิตร ชุมจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๙๓๑) สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๙๙๓๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑. การดำเนินงานโครงการพัฒนาการผลิตและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน อย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๗ ๒. แนวทางการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ๗,๘,๙ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเขต ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ดังนี้ เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕ เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖
๗๐	นางสุดารัตน์ ทองมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๑๙๗) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย	๑๐๑๙๗	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘ ตามมาตรการ เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ปี ๒๕๕๗ ๒. การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จังหวัดหนองคาย	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๗๑	นายธวัช สาธารณะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๓๓๖) สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	๑๐๓๓๖	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ปี ๒๕๕๗ ๒. การดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเป็รื่อง (Smart Farmer) ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คัดเลือกถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ๗,๘,๙ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเขต ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ดังนี้ เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕ เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖
๗๒	นายจักรพงษ์ ยอดตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๔๒๗) สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	๑๐๔๒๗	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	๑. โครงการพัฒนาระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี (ศูนย์ข้าวชุมชน) ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ตำบลดงมะไฟ อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลดงมะไฟ อำเภอสวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คัดเลือกถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ๗,๘,๙ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเขต ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ดังนี้ เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕ เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖

มีในต้นฉบับ

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๗๓	นายชาติชาย ศิริพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๗๐๔) สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	๑๐๗๐๔	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ(ข้าว) หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ๒. แนวทางส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตข้าวนาปี ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คัดเลือกถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเขต ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ดังนี้ เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕ เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖
๗๔	นายธนกฤต จันทศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๖๑๑) สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	๑๐๖๑๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๖/๕๗ ตำบลนาโพ อำเภอพะนง จังหวัดอุดรธานี ๒. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ อำเภอพะนง จังหวัดอุดรธานี	เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕ เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖
๗๕	นางสาววาสนา ศรีพันธุ์บุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๙๗๙) สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	๑๐๖๗๙	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	๑. ผลการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘ ตามมาตรการการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดร ๒. แนวทางการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) สู่ความเป็น เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๗๖	นายวิโรจน์ สະสมสิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๗๕๑) กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรดิษฐ์	๑๐๗๕๑	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรดิษฐ์	๑. ผลการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนภายใต้โครงการพัฒนา ผลผลิตการเกษตรและการตลาดแบบบูรณาการจังหวัดอุดรดิษฐ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ๒. การจัดตั้งและการพัฒนาศัญญาจัดการศัตรูพืชชุมชนใน จังหวัดอุดรดิษฐ์	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๗๗	นายธนบรรณ รอดเพชร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๘๔๗) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี	๑๐๘๔๗	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี	๑. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพืชเมืองหนาว บนพื้นที่สูง ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ๒. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนพื้นที่สูง ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป

หน้า ๒๖

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งที่สูงขึ้น/สังกัด	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	หมายเหตุ
๗๘	นายอภิชน กางกัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๑๐๗๘) สำนักงานเกษตรอำเภอกุตุขาวปูน จังหวัดอุบลราชธานี	๑๑๐๗๘	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกุตุขาวปูน จังหวัดอุบลราชธานี	๑. การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน บ้านคำแม่ม่วย ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุตุขาวปูน จังหวัดอุบลราชธานี ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองยา ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุตุขาวปูน จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ฉบับสมบูรณ์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนากการ เกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน (นับตั้งแต่วันที่ประกาศ คัดเลือกถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต ประทับรับเรื่อง) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากเขต ๗,๘,๙ ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ดังนี้ เขต ๗ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๔ เขต ๘ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๕ เขต ๙ ส่งผลงานฯ ไปยัง เขต ๖
					ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป

ส.น.ท.น.ท.